

ภาพเส้นเวลาเหตุการณ์สำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ รากเหง้าแห่งอนุชาคนย์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ พัฒนาการของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (๑)

รายวิชา ประวัติศาสตร์ ๑ รหัสวิชา ส ๒๑๑๐๔ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑



บัตรคำพัฒนาการของรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (กิจกรรม “ตามล่าหาอาเซียน”)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ รากเหง้าแห่งอนุชาคนย์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ พัฒนาการของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (๑)
รายวิชา ประวัติศาสตร์ ๑ รหัสวิชา ส ๒๑๑๐๔ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

อินโดนีเซีย
<p>มีพื้นที่สำคัญ คือชวาและสุมาตรา</p> <p>มีการปกครองเป็นปึกแผ่นภายใต้อำนาจกษัตริย์มุสลิม</p>
<p>มีดินแดนแรกสุดที่ได้รับความสนใจจากชาวตะวันตก คือ หมู่เกาะเครื่องเทศ</p> <p>ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของเกาะชวา</p>
<p>ตกเป็นอาณานิคมของเนเธอร์แลนด์โดยสมบูรณ์ในปี พ.ศ. ๒๓๔๒</p> <p>และถูกบังคับให้ปลูกพืชที่ตลาดโลกต้องการ เช่น กาแฟ ชา ยาสูบ อ้อย ฝ้าย</p>
<p>เกิดขบวนการชาตินิยมเพื่อเรียกร้องเอกราช</p> <p>โดยมีผู้นำชื่อว่า ซูการ์โน</p>
<p>ในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ นายพลซูฮาร์โต ผู้นำกองทัพได้ก่อรัฐประหาร</p> <p>และรวบอำนาจได้อย่างเด็ดขาด โดยอยู่ในอำนาจยาวนานถึง ๓๑ ปี</p>

เมียนมา
<p>อังกฤษต้องการสัมปทานป่าไม้และการเดินเรือผ่านไปจีน</p> <p>จึงเป็นเหตุนำไปสู่การตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในปี พ.ศ. ๒๔๓๘</p>
<p>ถูกอังกฤษล้มล้างรูปแบบการปกครองดั้งเดิมและให้สิทธิแก่ชุมชนหมู่บ้านน้อย</p> <p>จึงกลายเป็นปัญหาการเมืองจนถึงปัจจุบัน</p>
<p>เกิดกลุ่มปัญญาชนชาตินิยม อาทิ ข้าราชการ นักศึกษา และพระสงฆ์ ทำการ</p> <p>เคลื่อนไหวต่อต้านอำนาจของอังกฤษ นำโดย อองซาน อู</p>
<p>ได้รับเอกราชในปี พ.ศ. ๒๔๙๑ โดยมีการปกครองแบบสหพันธรัฐ</p> <p>และมีประธานาธิบดีเป็นประมุข</p>
<p>เกิดการทำรัฐประหารของผู้นำทหารในปี พ.ศ. ๒๕๐๕</p> <p>และต้องอยู่ภายใต้การปกครองประเทศโดยอำนาจทหารมาเป็นเวลานาน</p>

มาเลเซีย หรือ รัฐในแหลมมลายู
เดิมเป็นรัฐมุสลิม ที่ยังไม่มี การรวมตัวกัน แต่ละรัฐมีผู้นำคือ สุลต่าน
ถูกอังกฤษเข้ามาควบคุมช่องแคบมะละกาได้อย่างสมบูรณ์ใน พ.ศ. ๒๓๖๙ และตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษทั้งหมด
ขบวนการชาตินิยมชาวพื้นเมืองเคลื่อนไหวต่อต้านเจ้าอาณานิคม โดยการสนับสนุน ของญี่ปุ่น ในขณะที่กลุ่มชาตินิยมชาวจีนเคลื่อนไหวต่อต้านญี่ปุ่น
เกิดการรวมตัวกันเป็นสหพันธ์ใน พ.ศ. ๒๔๙๐ และได้รับเอกราชอย่างเป็นทางการใน พ.ศ. ๒๕๐๐
ใน พ.ศ. ๒๕๐๘ สิงคโปร์ได้แยกตัวออกเป็นประเทศอิสระ ใน พ.ศ. ๒๕๒๗ บรูไนที่อยู่ภายใต้อารักขาของอังกฤษได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์

ฟิลิปปินส์
ใน พ.ศ. ๒๐๖๔ สเปนเป็นชาติแรกที่เข้ามาถึงและยึดครองหมู่เกาะ และมีการสร้างเมืองท่าสำคัญบนเกาะลูซอน
พุทธศตวรรษที่ ๒๓ เกิดกระแสชาตินิยมต่อต้านเจ้าอาณานิคม โดยการนำของ นายแพทย์โฮเซ ริซาล จนถูกจับกุมและประหารชีวิตในปี พ.ศ. ๒๔๓๙
ใน พ.ศ. ๒๔๔๑ สหรัฐอเมริกาทำสงครามชนะสเปน จึงได้เข้ามาปกครองแทนที่ และให้มีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
ใน พ.ศ. ๒๔๘๘ ได้รับเอกราชจากสหรัฐอเมริกา แต่ยังยินยอมให้สหรัฐอเมริกาตั้งฐานทัพในประเทศได้
นายเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดี หลังจากได้รับเอกราช แต่กลับถูกมาร์กอสปกครองประเทศด้วยระบอบเผด็จการนานถึง ๒๓ ปี

เวียดนาม
<p>ภูมิภาคแบ่งได้ ๓ แคว้น คือ ตังเกี๋ย อันนัม และโคชินจีน</p>
<p>พุทธศตวรรษที่ ๒๔ อยุธยาส่งเรือสำเภาเข้ามาในอ่าวตังเกี๋ยได้รับความช่วยเหลือจากฝรั่งเศส ทำให้สามารถยึดครองพื้นที่ทั้ง ๓ แคว้น และตั้งตนขึ้นเป็นจักรพรรดิ</p>
<p>จักรพรรดิองค์ต่อ ๆ มาเปลี่ยนนโยบายไม่ยอมรับฝรั่งเศส ทำให้ฝรั่งเศสไม่พอใจ และเข้ายึดดินแดนเป็นอาณานิคมได้สมบูรณ์ใน พ.ศ. ๒๔๒๘</p>
<p>หลังได้รับเอกราชใน พ.ศ. ๒๔๘๗ ประเทศถูกแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ เหนือและใต้ ภายใต้การสนับสนุนของโซเวียตและสหรัฐอเมริกาตามลำดับ</p>
<p>สถาปนาประเทศเป็นระบอบสาธารณรัฐสังคมนิยม และต่อมาก็ได้ปรับความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหรัฐอเมริกาเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ</p>

กัมพูชา
<p>ฝรั่งเศสพยายามจะเข้ายึดครอง ด้วยการอ้างสิทธิแทนเวียดนาม</p>
<p>ฝรั่งเศสใช้นโยบายเรือปืน บีบบังคับให้พระเจ้านโรดมพรหมบริรักษ์ลงนามใน สนธิสัญญาฉบับ พ.ศ. ๒๔๐๖ ให้ยอมเป็นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศส</p>
<p>หลังได้รับเอกราชใน พ.ศ. ๒๔๘๗ ก็ต้องเผชิญกับการขยายอำนาจของสหรัฐอเมริกา ทำให้เจ้าสีหนุ ผู้นำได้ตัดความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกา และไปเข้ากับเวียดนาม</p>
<p>พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๒๑ พรรคคอมมิวนิสต์หรือ “เขมรแดง” ได้สังหารประชาชน ที่ต่อต้านการปฏิวัติประมาณ ๑.๗ ล้านคน ทำให้ถูกต่อต้านจากทั่วโลก</p>
<p>หลังจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น ได้จัดการเลือกตั้งทั่วไป และได้จัดตั้งรัฐบาลผสมขึ้น โดยปัจจุบันอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลฮุนเซน</p>

ลาว
พุทธศตวรรษที่ ๒๔ ตกเป็นประเทศราชของไทย ในขณะที่ญวนก็พยายามเข้าแทรกแซง
ฝรั่งเศสหาทางเข้าครอบครอง โดยอ้างสิทธิเหนือญวน ด้วยการนำเรือรบมาปิดอ่าว ไทยเพื่อบีบบังคับให้ไทยสนธิสัญญายกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้
หลังได้รับเอกราชใน พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มี พระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ
มีการแย่งชิงอำนาจปกครองระหว่างกลุ่มคอมมิวนิสต์ของเจ้าสุภานุวงศ์ (เวียดนาม ช่วยเหลือ) และกลุ่มต่อต้านคอมมิวนิสต์ของเจ้าสุวรรณภูมา (สหรัฐอเมริกาช่วยเหลือ)
เหตุการณ์แย่งชิงอำนาจยุติลงในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ หลังสงครามเวียดนามยุติ ด้วยชัยชนะของพรรคคอมมิวนิสต์ได้ปกครองประเทศ